

BÁO CÁO

Kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TWĐTN-BTC, ngày 05/3/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn “Về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước”

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn “Về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước” (sau đây gọi chung là Nghị quyết 03), Ban Bí thư Trung ương Đoàn báo cáo kết quả triển khai thực hiện chủ trương phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**1. Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết**

Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành kế hoạch số 197-KH/TWĐTN-BTC, ngày 30/5/2014 về củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước năm 2014; ban hành hướng dẫn số 57-HD/TWĐTN-BTC, ngày 22/12/2014 hướng dẫn thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; thành lập tổ công tác gồm 08 thành viên do đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn làm tổ trưởng, có phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên; tiếp tục đưa nội dung phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước vào bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh.

Trung ương Đoàn tổ chức một số hoạt động nhằm động viên, khuyến khích việc phát triển đoàn viên và phát triển tổ chức trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước như: thăm công nhân đang làm việc tại một số doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Khu kinh tế Vũng Áng (Formosa Hà Tĩnh); gặp gỡ chủ doanh nghiệp và giao lưu với thanh niên công nhân (TNCN) Công ty TNHH Diamond Việt Nam (100% vốn Đài Loan) tại Bình Dương; thăm cán bộ Đoàn công ty Pou Yuen tại TP. Hồ Chí Minh; tặng quà TNCN Nhà máy Alumina Nhân Cơ, Đắk Nông... Đây là các đơn vị tập trung số lượng lớn TNCN và đang được tổ chức Đoàn tại địa phương chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt tình hình tư tưởng để giữ ổn định tình hình lao động sản xuất.

Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua các chuyên mục “Xung kích - đồng hành”, “Hoạt động Hội” trên website doanthanhvien.vn; “Giới trẻ” trên Báo Tiền Phong, Tạp chí điện tử Thanh niên Việt; “Tin tức” trên trang thanhgiong.vn của Trung ương Hội LHTN Việt Nam;

các bản tin nội bộ của Trung ương Đoàn như Học nghề - Lập nghiệp, Công tác tổ chức xây dựng Đoàn, Tạp chí Thanh niên... Các kênh thông tin này thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền về các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, đồng hành với TNCN; kịp thời giới thiệu những kinh nghiệm, cách làm hay của địa phương, cơ sở trong công tác củng cố, phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Trên cơ sở Nghị quyết 03 và Kế hoạch của Trung ương Đoàn, 55/63 tỉnh, thành đoàn đã xây dựng kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Công tác tuyên truyền xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp được các cấp bộ Đoàn, Hội quan tâm triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: xây dựng các phóng sự, hình ảnh về hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Đoàn cấp tỉnh gửi đến các doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập tổ chức Đoàn, Hội nhằm tuyên truyền, giới thiệu đến chủ doanh nghiệp và thanh niên trong doanh nghiệp về các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, Hội, về những lợi ích khi thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp; tuyên truyền thông qua các bản tin tuổi trẻ, các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, bảng tin tại doanh nghiệp; qua chuyên mục phát thanh-truyền hình thanh niên cấp tỉnh, huyện; phối hợp tổ chức các chương trình gặp mặt, giao lưu hội viên, đoàn viên thanh niên, công nhân... giới thiệu các gương điển hình, mô hình hoạt động hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần vào sự phát triển chung của doanh nghiệp; tổ chức tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi... qua đó từng bước tuyên truyền, thúc đẩy quá trình vận động thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp.

2. Tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình TNCN trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Trong năm 2014, Trung ương Đoàn thành lập đoàn công tác kiểm tra chuyên đề triển khai thực hiện Nghị quyết số 03, làm việc với tổ chức Đoàn, Hội tại Công ty Cổ phần vận tải 1 Traco, Công ty Cổ phần Ford Hải Phòng, Công ty Cổ phần nhựa Tiên Phong, Ban Quản lý Khu kinh tế (Thành phố Hải Phòng); Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Châu Âu, Công ty TNHH PouChen Việt Nam, Công ty Ajinomoto chi nhánh Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai). Trong Tháng Công nhân năm 2015, đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã tới thăm, tặng quà 02 mô hình khu nhà trọ văn hóa thanh niên Đan Anh và Út Đông (phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). Bên cạnh đó, các đoàn đi công tác cơ sở, các đoàn kiểm tra của Trung ương Đoàn thường xuyên phối hợp nắm bắt, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết 03 tại cơ sở.

Công tác khảo sát, tiếp cận lãnh đạo doanh nghiệp, các khu nhà trọ, nắm bắt tình hình TNCN để vận động thành lập tổ chức Đoàn, Hội được các tỉnh, thành đoàn quan tâm chỉ đạo thực hiện. Qua triển khai thực hiện, một số đơn vị đã có sự sáng tạo trong việc vận động lãnh đạo doanh nghiệp tạo điều kiện phát triển tổ chức Đoàn, Hội như: thành lập tổ chuyên đề xây dựng tổ chức Đoàn,

Hội, tổ chức khảo sát, làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp, bàn giao kết quả khảo sát cho Đoàn cấp huyện để các đơn vị ra quyết định thành lập các chi đoàn, chi hội; phân cấp cho các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác khảo sát, vận động thành lập tổ chức Đoàn, Hội theo khu vực và đối tượng, theo số lượng lao động trong doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ pháp luật cho TNCN... thông qua đó tiếp cận, tuyên truyền cho TNCN về hoạt động Đoàn, Hội; phát huy hiệu quả của việc phát triển tổ chức Đoàn thông qua mô hình tổ công tác liên ngành Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp phụ nữ - Cơ quan thuế...¹

3. Tập trung củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội

Nhiều tỉnh, thành đoàn đã kiên trì tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, qua đó kịp thời có các giải pháp củng cố tổ chức. Nhiều đơn vị đã chỉ đạo Đoàn cấp huyện xây dựng biểu mẫu quản lý đoàn viên, hướng dẫn cho tổ chức đoàn, Hội trong doanh nghiệp xây dựng chương trình hoạt động cụ thể báo cáo cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp để tranh thủ sự ủng hộ; hướng dẫn thực hiện các quy trình, thủ tục về công tác tổ chức của Đoàn, tham mưu đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình thanh niên mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp, tạo nguồn kinh phí cho các hoạt động Đoàn, Hội. Việc tổ chức giao ban theo quý, theo chuyên đề được các đơn vị quan tâm thực hiện gắn với phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn. Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội; chú trọng công tác đoàn viên; kiên trì tham mưu, đề xuất cấp ủy tạo điều kiện về biên chế, kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ cho việc tổ chức hoạt động phong trào trong TNCN tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước².

Trong năm 2014, Trung ương Đoàn đã tổ chức lớp bồi dưỡng công tác xây dựng Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước tại tỉnh Hải Dương cho 150 học viên là lãnh đạo, cán bộ ban phong trào các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, đại diện Trung tâm (Văn phòng) hỗ trợ TNCN của một số địa phương. Nội dung tập huấn là các kiến thức về nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; các mô hình, hình thức tổ chức hoạt động phong trào Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước; kỹ năng tổ chức các hoạt động Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Các tỉnh, thành đoàn căn cứ điều kiện của từng đơn vị đã tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên đề hoặc lồng ghép tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội; cung cấp tài liệu nghiệp vụ cho cán bộ nghiên cứu; quan tâm duy trì và xây dựng các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích trong các doanh nghiệp, khu

¹ Diễn hình như các đơn vị: Đồng Nai, Bình Phước, TP. Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Đà Nẵng.

² Diễn hình như các đơn vị: TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bình Thuận, Hậu Giang.

lưu trú, khu nhà trọ, xây dựng lực lượng nòng cốt tiến tới thành lập tổ chức Đoàn, Hội³.

Mô hình thông qua các hoạt động chăm lo, hỗ trợ TNCN để củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước được đoàn cấp tỉnh, cấp huyện ở các địa phương duy trì và đẩy mạnh. Nổi bật là các hoạt động như: tổ chức tặng vé xe, vé máy bay miễn phí cho TNCN về quê đón Tết; tặng quà cho TNCN có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức chương trình “*Vui Tết Giáp Ngọ 2014 cùng TNCN xa quê*” tại các khu lưu trú, khu nhà trọ văn hóa ở lại đón Tết; tổ chức Ngày hội TNCN, Tuần lễ TNCN, Phiên chợ TNCN, chương trình “*Lễ cưới tập thể*”; chương trình “*Tiếp sức người lao động*”; tặng tivi, đầu máy, tủ sách cho các chi hội nhà trọ; tổ chức “*Sân chơi cuối tuần*”, tư vấn tình yêu hôn nhân và gia đình; khám bệnh, phát thuốc miễn phí; tư vấn sức khoẻ sinh sản; các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, trò chơi dân gian...⁴

Trong Tháng Thanh niên năm 2015, Trung ương Đoàn chỉ đạo điểm tổ chức Ngày đoàn viên tại địa bàn có đông TNCN trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước tại 05 tỉnh, thành đoàn, gồm: Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Bình Dương, Bình Phước và Cần Thơ. Một số tỉnh, thành đoàn như: Hải Phòng, Đắk Nông, Sóc Trăng, Đồng Nai, Bến Tre, Ninh Thuận... đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày đoàn viên tại địa phương, đơn vị với các nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Điểm nhấn trong hoạt động Ngày đoàn viên năm 2015 là sự kết hợp, lồng ghép các hoạt động đồng hành, chăm lo cho đoàn viên TNCN và đoàn viên thanh niên trên địa bàn với củng cố, tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, vận động, xây dựng chi đoàn, chi hội tại địa bàn có đông TNCN lao động, tổ chức kết nạp đoàn viên mới.

Với sự cố gắng, kiên trì của các cấp bộ Đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết 03, tính đến tháng 6/2015, có 796 tổ chức Đoàn được thành lập (trong đó đoàn cơ sở là 80, chi đoàn cơ sở là 372, chi đoàn là 344); 1.713 tổ chức Hội được thành lập (trong đó có 6 Ủy ban Hội cấp huyện, 93 Ủy ban Hội cấp cơ sở, 914 chi hội, 700 câu lạc bộ, đội, nhóm)⁵.

4. Củng cố, phát triển các trung tâm, văn phòng hỗ trợ TNCN

Năm 2014, Trung ương Đoàn phối hợp chỉ đạo điểm các hoạt động tư vấn, hỗ trợ TNCN trong các khu công nghiệp, khu chế xuất tại tỉnh Bắc Ninh và

³ Tiêu biểu như Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức 02 lớp tập huấn cho 240 cán bộ Đoàn, Hội phụ trách công tác xây dựng lực lượng và cán bộ Đoàn, Hội đang công tác trực tiếp trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; phát hành 2.000 quyển cẩm nang. Các cơ sở trực thuộc Thành đoàn đã tổ chức 16 lớp tập huấn cán bộ Đoàn, Hội tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; thành lập và duy trì mô hình câu lạc bộ cán bộ Đoàn ngoài Nhà nước. Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội cho 100% Bí thư các Đoàn cơ sở, chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên và chủ nhiệm các chi hội TNCN khu nhà trọ. Tỉnh đoàn Đồng Nai tổ chức lớp tập huấn cho 130 cán bộ Đoàn, Hội trong doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Thành đoàn Hà Nội phối hợp với trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong mở lớp bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước...

⁴ Tiêu biểu như các đơn vị: Bắc Ninh, Bắc Giang, Đồng Tháp, Bình Dương, Bình Phước, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ...

⁵ Số liệu tổng hợp của 41/63 đơn vị.

Bình Phước. Tại Bắc Ninh, đã phối hợp vận động nguồn lực xây dựng nhà trẻ cho con em công nhân tại khu công nghiệp Quế Võ; củng cố và duy trì hiệu quả mô hình Góc thân thiện; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao. Tại Bình Phước, thống nhất chọn KCN Bắc Đồng Phú (nơi hiện nay có gần 16.000 lao động) chỉ đạo điểm các hoạt động: Ngày hội “*Thanh niên công nhân với văn hóa giao thông*”, triển lãm hình ảnh, hiện vật về an toàn giao thông; Hội thi tìm hiểu pháp luật về giao thông đường bộ, hướng dẫn kỹ thuật lái xe an toàn, chạy thử xe; thành lập 02 CLB công nhân, ra mắt 02 Khu lưu trú văn hóa, trao tặng 30 tivi (1.350.000đ/01 tivi) và 10 tủ sách tri thức (3 triệu đồng/tủ) cho công nhân và các chủ nhà trọ; tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ công nhân; mời các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Phước tham gia bán hàng Việt với mức giá ưu đãi; tổ chức Ngày hội “*Văn hóa - Thể thao thanh niên công nhân*” với các hoạt động chăm lo, đồng hành với TNCN.

Các tỉnh, thành đoàn tăng cường chỉ đạo các trung tâm, văn phòng hỗ trợ TNCN nắm bắt thường xuyên tình hình TNCN trên địa bàn; giám sát và kiến nghị thực thi các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn và bảo hộ lao động cho TNCN; hỗ trợ, tư vấn cho nghề nghiệp, việc làm, nhà ở, chăm sóc sức khỏe; tạo điều kiện cho TNCN tiếp cận các dịch vụ tư vấn pháp lý, được giáo dục kỹ năng sống, được học tập nâng cao trình độ chuyên môn và nghề nghiệp; vận động kinh phí để tổ chức định kỳ các hoạt động chăm lo cho TNCN; quản lý và hỗ trợ hoạt động của các khu nhà trọ văn minh, phòng sinh hoạt cộng đồng tại khu vực nhà trọ dành cho TNCN trên địa bàn. Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn đã chủ động tham mưu về công tác kiện toàn, bổ sung nhân sự, kinh phí cho hoạt động của các trung tâm, văn phòng hỗ trợ TNCN.

Tại các tỉnh, thành đoàn, trên cơ sở củng cố và phát triển hoạt động của các trung tâm, văn phòng hỗ trợ TNCN hiện có, các đơn vị đã quan tâm tập trung tham mưu thành lập trung tâm, văn phòng hỗ trợ TNCN mới để tạo thiết chế tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, TNCN và phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Tỉnh đoàn Bình Dương tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả Đề án Văn phòng Tư vấn Hỗ trợ và Phát triển thanh niên tỉnh, khánh thành và đưa vào hoạt động chính thức Trung tâm Hỗ trợ TNCN và lao động trẻ tỉnh (tháng 11/2014). Tỉnh đoàn Bắc Ninh thành lập Trung tâm Hỗ trợ TNCN (tháng 10/2014). Tỉnh đoàn Đồng Nai xây dựng dự thảo đề án thành lập trung tâm hỗ trợ TNCN và lao động trẻ tham mưu xin chủ trương của Tỉnh ủy và Trung ương Đoàn. Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh tham mưu xây dựng, khánh thành 02 Văn phòng hỗ trợ TNCN trực thuộc Trung tâm Hỗ trợ TNCN Thành phố tại quận 7 và huyện Bình Chánh (tháng 10/2014). Trung tâm Hỗ trợ TNCN tỉnh Bình Phước tham mưu trình Tỉnh ủy bổ sung chức năng giới thiệu việc làm cho Trung tâm.

5. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết

Các tỉnh, thành đoàn đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền rà soát, củng cố, lập ban chỉ đạo vận động thành lập tổ chức trong doanh nghiệp ngoài Nhà

nước. Củng cố, thành lập tổ công tác gồm: Thường trực cấp bộ Đoàn, đại diện các ban chuyên môn, cán bộ đoàn chủ chốt các đơn vị trực thuộc, cán bộ Đoàn, Hội trực tiếp được phân công phụ trách⁶.

Một số đơn vị đã có sự sáng tạo trong tham mưu thực hiện các giải pháp như: Tham mưu cấp ủy, chính quyền tạo cơ chế, nguồn lực, chính sách để xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước; chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, nhất là tổ chức Công đoàn làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp để vận động xây dựng tổ chức Đoàn, Hội và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn, Hội hoạt động⁷.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt được

Nhìn chung, sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 03, công tác củng cố, phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước đã có những chuyển biến tích cực. Đây là một việc khó, tuy nhiên đa phần cán bộ Đoàn đã nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng và cố gắng, kiên trì triển khai. Đa số các cấp bộ Đoàn đã quán triệt và có kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Một số đơn vị đã nỗ lực và chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp đột phá đẩy mạnh việc thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn. Việc bồi dưỡng, tập huấn, trang bị tài liệu nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước được quan tâm đầu tư hơn; công tác khảo sát, tiếp cận doanh nghiệp, các khu nhà trọ, việc nắm bắt tình hình TNCN để vận động thành lập tổ chức Đoàn, Hội được thực hiện có sáng tạo, gắn việc phát triển các tổ chức Đoàn, Hội với hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự phát triển của doanh nghiệp. Các đơn vị đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình, hình thức tập hợp TNCN. Các phong trào hành động cách mạng phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên được tiếp tục duy trì, gắn với hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho TNCN. Thông qua việc củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước đã góp phần quan trọng củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn từ cơ sở.

⁶ Tiêu biểu là các đơn vị: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu...

⁷ Điển hình như: Tỉnh đoàn Đồng Nai phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ đạo xây dựng và triển khai Đề án công tác lãnh đạo, quản lý thanh niên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2020, trong đó chọn công tác đoàn kết, tập hợp TNCN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; Tỉnh đoàn Bình Phước tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp TNCN trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013 - 2017; Tỉnh đoàn Bình Dương tiếp tục tham mưu thực hiện Đề án Đoàn kết tập hợp TNCN tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 - 2015; Tỉnh đoàn Hậu Giang tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền hằng năm gặp gỡ, đối thoại lãnh đạo các doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn, góp phần động viên, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...

2. Hạn chế

- Công tác tuyên truyền Nghị quyết 03 ở nhiều cơ sở Đoàn chưa thực sự sâu rộng, chưa có nhiều hình thức sáng tạo.
- Một số đơn vị chưa tổ chức được các lớp tập huấn theo chuyên đề và cung cấp, trang bị tài liệu nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, Hội trong doanh nghiệp.
- Sự kiên trì trong công tác tham mưu, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước của một vài đơn vị chưa cao, số lượng tổ chức Đoàn, Hội thành lập trong khu vực này chưa nhiều.
- Các hoạt động phong trào, chăm lo cho TNCN tại một số địa phương, doanh nghiệp còn mang tính thời điểm, chưa đi vào chiều sâu nên hiệu quả chưa cao.

3. Nguyên nhân

- Trước khi có Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ, hệ thống văn bản quản lý nhà nước chưa đồng bộ, chưa có những quy định cụ thể về việc thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước dẫn đến việc phát triển các tổ chức Đoàn, Hội thiếu cơ sở pháp lý cần thiết.
- Nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến việc thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp do ngại ảnh hưởng đến thời gian làm việc và năng suất lao động của công nhân, hiệu quả kinh doanh của đơn vị. TNCN trong doanh nghiệp làm việc theo ca, kíp thời gian tham gia các hoạt động hạn chế; số lượng đoàn viên quá tuổi Đoàn lớn, TNCN thường xuyên biến động.
- Điều kiện kinh tế ngày càng khó khăn, tỉ lệ doanh nghiệp phá sản hoặc phải ngừng sản xuất lớn, vì vậy việc tiếp cận các doanh nghiệp và thành lập các tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước gặp nhiều khó khăn.
- Nguồn lực tổ chức hoạt động nhiều nơi còn hạn chế.

III. MỘT SỐ NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TỪ NAY ĐẾN CUỐI NĂM 2016

Ngày 24/10/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 98/2014/NĐ-CP quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Đây là cơ sở pháp lý, điều kiện thuận lợi để các cấp bộ Đoàn, Hội đẩy mạnh công tác củng cố, phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Để tiếp tục thực hiện các nội dung của Nghị quyết 03, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm, các cấp bộ Đoàn cần tập trung thực hiện một số trọng tâm trong công tác củng cố, phát triển tổ chức Đoàn, Hội tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước từ nay đến cuối năm 2016 như sau:

1. Các tỉnh, thành đoàn có số lượng TNCN lớn tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nhận thức trong toàn thể cán bộ, đoàn viên về tầm quan trọng và mục đích,

ý nghĩa của việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn “Về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước”.

2. Tổ chức Hội nghị chuyên đề xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước; tập trung là công ty cổ phần, công ty liên doanh với nước ngoài. Trung ương Đoàn tổ chức 01 lớp bồi dưỡng, tập huấn công tác xây dựng Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước (dự kiến tháng 8/2015).

3. Trung ương Đoàn hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, công ty liên doanh với nước ngoài.

4. Trung ương Đoàn phối hợp Bộ Nội vụ khảo sát, làm việc với một số doanh nghiệp ngoài Nhà nước có quy mô lớn, tập trung đông đoàn viên, thanh niên để vận động thành lập tổ chức Đoàn, Hội; làm điểm thực hiện Điều 2 Nghị định 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ tại một số tỉnh có số lượng lớn TNCN.

5. Tập trung củng cố hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội tại các doanh nghiệp cổ phần có vốn của Nhà nước; chỉ đạo điểm xây dựng tổ chức Đoàn, Hội tại một số công ty cổ phần có tham gia góp vốn của doanh nghiệp Nhà nước.

6. Trung ương Đoàn phối hợp, hướng dẫn một số tỉnh, thành đoàn nghiên cứu thành lập văn phòng (Trung tâm) hỗ trợ thanh niên công nhân.

7. Các tỉnh, thành đoàn thường xuyên tổ chức khảo sát thực trạng tình hình thanh niên công nhân, hoạt động Đoàn, Hội và công tác tập hợp, đoàn kết TNCN trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; định kỳ hàng quý tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 03 -NQ/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn “Về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước” ở cơ sở. Báo cáo kết quả củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước gửi về Trung ương Đoàn trước ngày 15/11 hàng năm.

**TL. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nơi nhận:

- Ban Tổ chức TW, Ban Dân vận TW, Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- UB TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Bộ Nội vụ;
- Các đ/c Bí thư Trung ương Đoàn;
- Các ban phong trào và Văn phòng TW Đoàn, Học viện TTN Việt Nam;
- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;
- Lưu BTC, VP.



Nguyễn Xuân Hùng